

Số: 177/VTDK-TCKT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 03 năm 2014

V/v: Ý kiến lưu ý tại BCTC kiểm toán 2013

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

Trước tiên, Tổng Công Ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xin gửi đến Quý Cơ Quan lời chào trân trọng. Liên quan đến ý kiến lưu ý trên BCTC riêng kiểm toán năm 2013 của Tổng Công Ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xin được giải trình như sau:

Ý kiến lưu ý của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam:

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 16 của Thuyết minh báo cáo tài chính riêng, trong đó trình bày sự thay đổi từ phân bổ chi phí thực tế phát sinh sang trích trước chi phí của Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty liên quan đến việc ghi nhận chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định. Nếu việc ghi nhận chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định được tiếp tục sử dụng như trước đây, chi phí giá vốn trong năm 2013 và số dư chi phí phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2013 sẽ giảm số tiền là 36.031.600.000 đồng, theo đó lợi nhuận kế toán trước thuế trong năm 2013 sẽ tăng với số tiền tương ứng.

Ý kiến giải trình của Tổng Công Ty Cổ phần Vận tải Dầu khí:

Việc tổ chức triển khai sửa chữa đội tàu của PVTrans đảm bảo tuân thủ các quy chế, quy định của Tổng công ty, đối với những TSCĐ việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Việc trích trước chi phí này nhằm đảm bảo nguồn cho công tác sửa chữa lớn định kỳ, đồng thời ổn định tình hình tài chính và tránh biến động vào giá thành cho các năm tiếp theo.

Tổng công ty cũng ban hành quy định phương pháp trích trước như hiện nay nhằm thống nhất với cách quản lý tài sản trong Tổng công ty. Việc trích trước chi phí này cũng phù hợp với việc ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn của thông tư 123/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 27/07/2012.

Tổng Công Ty Cổ phần Vận tải Dầu khí xin thông tin đến Quý cổ đông về Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2013 với mong muốn số liệu tài chính công bố được minh bạch, giúp các cổ đông, nhà đầu tư hiểu rõ hơn về số liệu đã công bố trên báo cáo tài chính đã công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS, KSNB
- Lưu VT, TCKT (2b)



Phạm Việt Anh